



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒
ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขาธิการท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำเอกสารรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางวิไล คำจันทร์ดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
สมัยประชุม สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางวิไล คำจันทร์ดี	ประธานสภาฯ	วิไล คำจันทร์ดี	
๒	นางสิริญากร หมั่นคำ	รองประธานสภาฯ	สิริญากร หมั่นคำ	
๓	นายภคิน คำจันทร์ดี	ส.อบต. หมู่ ๑	ภคิน คำจันทร์ดี	
๔	นายทองดี สีดวงค์	ส.อบต. หมู่ ๑	ทองดี สีดวงค์	
๕	นายจำปา ศรีวงศ์	ส.อบต. หมู่ ๒	จำปา ศรีวงศ์	
๖	นายมนตรี ครองหนองขาม	ส.อบต. หมู่ ๒	มนตรี ครองหนองขาม	
๗	นายกุล ละหานนอก	ส.อบต. หมู่ ๓	กุล ละหานนอก	
๘	นายชัชวาล โพธิ์นอก	ส.อบต. หมู่ ๓	ชัชวาล โพธิ์นอก	
๙	นายชาน ยางธิสาร	ส.อบต. หมู่ ๔	ชาน ยางธิสาร	
๑๐	นายเพ็กศักดิ์ สิมะยา	ส.อบต. หมู่ ๔	เพ็กศักดิ์ สิมะยา	
๑๑	นางละออ ฤทธิ์กำลัง	ส.อบต. หมู่ ๕	ละออ ฤทธิ์กำลัง	
๑๒	นางราตรี ขามจัตุรัส	ส.อบต. หมู่ ๕	ราตรี ขามจัตุรัส	
๑๓	นายว่อน แชนสันเทียะ	ส.อบต. หมู่ ๖	ว่อน แชนสันเทียะ	
๑๔	นางนิธิสา สิงห์จันทร์	ส.อบต. หมู่ ๖	นิธิสา สิงห์จันทร์	
๑๕	นางธาดารัตน์ สงพะเนา	ส.อบต. หมู่ ๗	ธาดารัตน์ สงพะเนา	
๑๖	นายอุทัย วังสันเทียะ	ส.อบต. หมู่ ๘	อุทัย วังสันเทียะ	
๑๗	นางพรพรรณ แกกกลาง	ส.อบต. หมู่ ๙	พรพรรณ แกกกลาง	
๑๘	นายอุทัย คำดี	ส.อบต. หมู่ ๑๐	อุทัย คำดี	
๑๙	นายเวิน ผ่องสี	ส.อบต. หมู่ ๑๑	เวิน ผ่องสี	
๒๐	นายมานิตย์ ฤทธิ์กำลัง	ส.อบต. หมู่ ๑๒	มานิตย์ ฤทธิ์กำลัง	
๒๑	นายทัศนัย สุขประसार	ส.อบต. หมู่ ๑๒	ลา	
๒๒	นายอุบล ยิ่งสันเทียะ	ส.อบต. หมู่ ๑๓	อุบล ยิ่งสันเทียะ	
๒๓	นายสุทนต์ เคนสันเทียะ	ส.อบต. หมู่ ๑๔	สุทนต์ เคนสันเทียะ	
๒๔	นายปณวัฒน์ ประกายเพชร	เลขานุการฯ	ปณวัฒน์ ประกายเพชร	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทัศนัย สุขประसार	ส.อบต. หมู่ ๑๒	ลา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญยั้ง จอมสันเทียะ	รองนายก อบต.	บุญยั้ง จอมสันเทียะ	
๒	นายสมจิตร กว้างนอก	รองนายก อบต.	สมจิตร กว้างนอก	
๓	นางสาวปวีณา เผือกโคสูง	เลขานายก อบต.ตาเนิน	ปวีณา เผือกโคสูง	
๔	นายสามารถ มาตรอิทธิพล	หัวหน้าสำนักปลัด	สามารถ มาตรอิทธิพล	
๕				
๖				

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขาธิการได้นับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๓ คน ที่ประชุมพร้อมแล้วได้เรียนเชิญประธานสภาได้จัดรูปเขียนเพื่อสวดมนต์บูชา พระรัตนไตรพร้อมกัน และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นางวิไล คำจันทร์ดี ประธานสภา ๑. การเตรียมการและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ปี ๒๕๖๓ ตามคำสั่งอำเภอเนินสง่า ที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง อำเภอเนินสง่า ปี ๒๕๖๓ ขออนุญาตท่านหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง
- สามารถ มาตรอิทธิพล หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาเบื้องต้น ถ้าหมู่บ้านไหนได้รับความเดือดร้อน ให้แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักปลัด ทาง อบต.ก็จะได้ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาเบื้องต้น
- นางวิไล คำจันทร์ดี ประธานสภา ๒. ขอให้รวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ่นเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทาง ปฏิบัติการดำเนินการโครงการน้ำกระตุ่นเศรษฐกิจฐานราก สำนักงานทรัพยากร น้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม ๒๕๖๓ ขอนำเรียนท่านหัวหน้า สำนักปลัดชี้แจง
- สามารถ มาตรอิทธิพล หน.สำนักปลัด - ชี้แจง ในเบื้องต้นได้ประสานกองช่างเพื่อร่วมกันออกสำรวจความต้องการขุดเจาะ และหมู่บ้านใดมีความต้องการ ในตอนนี้ทาง ผอ.กองช่างได้แจ้ง มีจำนวน ๒ โครงการที่จะดำเนินการ คือหมู่บ้านหนองแวม ม.๖ หมู่บ้านโกรกกุลา ม.๘ และได้ ไปประสานกับทางจังหวัดแล้วในเบื้องต้น
- นางวิไล คำจันทร์ดี ประธานสภา ๓. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควีน แจ้งมาจาก อำเภอเนินสง่า เป็นคำสั่งอำเภอเนินสง่า ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้ง หน.สำนักปลัด ชี้แจง
- นายสามารถ มาตรอิทธิพล หน.สำนักปลัด ตามหนังสืออำเภอเนินสง่าได้ออกประกาศหมู่บ้านวิเศษ เผาตอซัง และให้ช่วย ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านงดเผาตอซัง เผาวัชพืช ไร่อ้อย ในที่โล่งแจ้ง ที่ก่อให้เกิด

มลภาวะ อบต.ตาเนินได้จัดทำประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ส่งประกาศไปยังทุกหมู่บ้านได้รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ

นายปณวัฒน์ ปรกาศเพชร เพิ่มเติม ๑. เรื่องพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ คือเป็นการห้ามไม่ให้เอาในที่โล่งแจ้ง ซึ่งท้องถิ่นต้องมีประกาศ จึงจะสามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่ฝ่าฝืนได้ ดังนั้นทาง อบต.เราจึงได้มีการออกประกาศแล้ว ขอฝากทุกท่านได้นำเรียน อธิบาย ที่น้องประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน เพิ่มเติม ๒. เรื่อง ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เพื่อ เสนอให้คณะกรรมการการ เลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งทาง อบต.ตาเนินได้ประกาศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น มีผู้มา สมัครแล้วจำนวน ๒ ท่าน และเหลือยังไม่ครบตามจำนวนกรรมการอีก ๑ ท่าน และ ตอนนี้อยู่ในช่วงการทาบทามหากรรมการอีกท่าน จึงฝากประชาสัมพันธ์ถึงบุคคล ใดที่สนใจให้มา ติดต่อได้ภายในช่วงนี้ะครับ

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ผ่านมานางวิไล คำจันทดี - มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ตรงไหนหรือไม่คะ ไม่มี
- ประธานสภา สมาชิกขอแก้ไขในรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
- มติที่ประชุม : สมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม -ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- นางวิไล คำจันทดี ๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประธานสภา ก่อนอื่นก็ขอมติการประชุมว่าจะกำหนดเป็นกี่สมัย เชิญท่านสมาชิกได้เสนอคะ
- นางละออ ฤทธิ์กำลัง เสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุมเป็น ๔ สมัย
- สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นางวิไล คำจันทร์ดี ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ ท่าน ละออง ฤทธิ์กำลัง สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๕ และขอสมาชิกรับรอง ๒ ท่านค่ะ

นายชาน ยางธิสาร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ

นายมานิตย์ ฤทธิ์กำลัง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ขอรับรองครับ

นางวิไล คำจันทร์ดี ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมคะ
- ไม่มี

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๒๓ เสียง
นางวิไล คำจันทร์ดี ได้สรุปทบทวน สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นางวิไล คำจันทร์ดี ได้สอบถามว่าท่านใดจะพูดคุยเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ปิดประชุม
ประธานสภาฯ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางวิไล คำจันทร์ดี)

ประธานสภาฯสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สมัยประชุม สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(นางละอ อ กุฑ์กำลัง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๕

(นางราตรี ขามจัตริส)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๕

(นางพรพรรณ แก่กลาง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๙